

ฟอร์คอน-ดีซิลิโคน (หลอดฟ้า)

ซิลิโคน100% สำหรับงานกระจกและโลหะ (ประเภทไม่มีกรด)



ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค

ขอบเขตการใช้งาน: ฟอร์คอน-ดีซิลิโคน 100% สำหรับงานกระจกและโลหะ ประเภทมีกรด ผลิตจากซิลิโคน 100% เป็นซิลิโคนยาแนวที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปเพราะเป็นซิลิโคนชนิดกลาง ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนในสังกะสีและคอนกรีต เหมาะสำหรับติดกระจก อุด เชื่อมรอยต่อโลหะ ใช้คู่กับริ้วซีมของน้ำ สามารถใช้น้ำเป็นตัวประสานโดยผสมกับกระจก อลูมิเนียม คอนกรีต แกรนิต กระจกเซรามิก บริเวณพื้นผิวที่ทาสี ไม้ผิวด้าน กระจกเบื้องเคลือบ ยาง แต่พลาสติกอื่นๆ

ข้อมูลทางเทคนิค:	ระบบการแห้ง	Oxime (Neutral)
	ระยะเวลาแห้งตัวโดยสมบูรณ์	1 ถึง 3 วัน
	มาตรฐานความแข็งแรงแบบ Shore A	~18 ถึง 26 Shore A
	อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน	-30 ถึง + 60 องศาเซลเซียส
	ค่าความหนานตามแรงดึง	1140 mm
	ระยะเวลาแห้งตัว	17 ถึง 27 นาที
	ความสามารถในการยืดตัวจนขาด	350%
	ทนต่ออุณหภูมิสูงต่ำ	-50 องศาเซลเซียสถึง + 232 องศาเซลเซียส
	การเคลื่อนไหวสูงสุด	25%
	ระยะเวลาปรับแต่ง	~6 นาที

ข้อแนะนำการใช้งาน: วัสดุรอยต่อต้องสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาดโดยใช้ตัวทำละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดเท่านั้น สามารถปรับแต่งผิวงานได้ภายใน 5-10 นาที ระยะเวลาแห้งตัวประมาณ 18-25 นาที สามารถใช้ติดกระจกและกับซีมขอบประตู หน้าต่างกระจกรถยนต์ วากันน้ำรถยนต์ รถยนต์ ห้องเย็น ท่อน้ำ รางน้ำ ตู้โชว์ สุกภัณฑ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ยึดติดภายในอาคาร หลังคา และวัสดุอื่นๆ

ข้อจำกัดในการใช้งาน: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับบริเวณที่มีน้ำขัง งานก่ออิฐฉาบปูน ตู้ปลาสังกะสีทองเหลืองทองแดงและตะกั่ว ห้ามใช้บนพื้นผิวที่เปราะหรือบริเวณที่ต้องการทาสีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้งาน: ทำความสะอาดรอยต่อให้สะอาด บรรจุหลอดในปืนสำหรับยิงกาว และตัดฝางขนาดตามรอยต่อ วัดลงไปบริเวณที่สะอาด แห้ง และพื้นผิวที่ปราศจากน้ำมันและคราบมัน

วิธีการเก็บรักษา: อายุเก็บรักษาอย่างน้อยประมาณ 14-16 เดือน หากเก็บรักษาในที่ที่มีอากาศเย็นไม่มีความชื้น (แห้ง) และหากเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -30 องศาเซลเซียสจะช่วยให้อายุให้นานขึ้น

ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น: การสัมผัสกับซิลิโคนยาแนวที่ยังไม่แห้งอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและนิยน์ตา ในกรณีที่เกิดตาควรล้างตาทันทีโดยใช้น้ำล้างออกประมาณ 15 นาที และรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เก็บให้พ้นมือเด็ก: ก่อนเริ่มใช้งานควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เอกสารความปลอดภัยโดยละเอียด เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สีของผลิตภัณฑ์: สีขาว ดำ เทาอ่อน อลูมิเนียม และแอลมอนต์

ขนาดบรรจุ: 300 มิลลิลิตรต่อหลอด (12 หลอดต่อกล่อง)